

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน  
ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๔๔

หัวข้อเรื่อง : “แสงบุญอย่างอุ่นใจในเส้นทางแห่งศรัทธา”

\*\*\*\*\*

ทุกปีคนไทยเดินทางไป “แสงบุญ” ตามความเชื่อตามหลักศาสนาหรือนิกายความเชื่อของตน เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ชาวไทยมุสลิมที่มุ่งหน้าไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อให้ศาสนิกชนเหล่านี้สามารถแสงบุญตามความศรัทธาของตนได้อย่างอุ่นใจ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”

ในแต่ละปีมีชาวมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกกว่า ๓ ล้านคนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยในจำนวนนี้เป็นผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนกว่าหมื่นคน กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ประสานงานและเจรจากับทางการซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการให้ผู้แสวงบุญชาวไทยได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมจากฝ่ายซาอุดีอาระเบียทั้งในส่วนของการเดินทางระหว่างประเทศ การเดินทางภายในประเทศซาอุดีอาระเบีย การจัดที่พักและอาหารการกิน ทั้งที่เมืองมักกะห์ เมืองมาดีนะห์ และระหว่างการเดินทางประกอบพิธีฮัจย์ที่ตำบลมินา อารอเฟห์ และมุซดาลีฟะห์

นอกจากการเป็นจุดประสานงานหลักระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ ยังได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของไทยเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีความชำนาญในพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่คณะทางการของอะมีรัลฮัจย์ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม ในลักษณะ “ทีมประเทศไทย”

ล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฮ.ศ. ๑๔๓๙) มีผู้แสวงบุญชาวไทยที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จำนวนทั้งสิ้น ๗,๘๕๑ คน จากจำนวนที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ คน และกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของไทย (อะมีรัลฮัจย์ หรือรอฮิส บิชาตุลฮัจย์ อัลรสมียะห์) จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่ผู้แทนจุฬาราชมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะกรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนแสงบุญบนเส้นทางแห่งศรัทธาได้อย่างอุ่นใจ

\*\*\*\*\*

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒